

Sống đạo hôm nay

KÍNH MẾN ĐỨC MẸ Mẹ Xuống Luyện Ngục

Xưa giáo dân thành Roma có tập quán cầm nến sáng ban đêm đi viếng các nhà thờ Đức Mẹ tối áp lễ Đức Mẹ Lên Trời. Có một phụ nữ quý phái cùng theo đoàn giáo dân đi viếng đền thờ Đức Mẹ. Khi bà quì cầu nguyện trong nhà thờ, vừa mở mắt ra thì thấy một đàn bà mình rất quen thân xưa, đã chết 6 tháng nay, đang quỳ bên cạnh mình đọc kinh. Bà quý phái ngỡ hết sức liền ra cửa nhà thờ đứng đợi. Khi thấy người quen bước ra liền hỏi ngay:

Chị có phải tên là Marozia không?

Phải, đúng tôi là Marozia

Ủa chị đã chết 6 tháng rồi mà? Chị được sống lại ư? Có được rồi linh hồn không?

Thưa chị, từ lúc chết đến giờ, tôi bị giam phạt trong luyện tội khôn cực lắm, chỉ vì khi còn trẻ tôi đã hay làm đom làm dáng, làm dịp cho nhiều người. Song ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời thì đêm nay Đức Mẹ xuống luyện ngục đem tôi và một số linh hồn có lòng kính mến Đức Mẹ lên Thiên đàng.

Năm nào, đến lễ này cũng xảy ra như vậy. Các linh hồn được cứu hôm nay thì nhiều lắm, đã kéo nhau đến nhà thờ này để tạ ơn Đức Mẹ. Bà chỉ được Chúa cho trông thấy một mình tôi thôi, chứ còn biết bao linh hồn khác đang quì chung quanh đây bà không được xem thấy.

Thấy bà bán tín bán ghi, thì linh hồn liền nói, “Cho bà được tin lời tôi, thì sang năm, chính ngày này lễ Đức Mẹ Lên trời bà sẽ chết.”

Thành Đamianô đã làm chứng tích chuyện này có thật và còn minh chứng rằng: Bà quý phái nghe nói như vậy tin ngay và từ hôm đó gắng làm nhiều việc lành, đến năm sau bà ngã bệnh và chết đúng ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời.

Xin Anh Chị Em đặc biệt cầu nguyện cho :

- 1/ **Thầy Trợ úy và các HT đi trại tại Brisbane, ngày 14/7 được bình an**
- 2/ **Đêm tiệc Vinh Sơn Liêm, mang lại nhiều hoa quả tốt lành**



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 01.07.2018

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN B

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.

Halleluia: Đáng Cúi Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thân chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. **Halleluia.**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch sự
sống



HÃY ĐẾN THỜ
LAY
Thứ 5 hàng tuần

Lưu ý:

Hình Xung
tội và Rước
lễ lần đầu
đã có, xin
mời Quý
phụ huynh
liên hệ với
Cô Lê Thủy
để nhận

Thông tin trong tuần

- 1/ CĐoàn Chúc mừng Tân Linh Mục và hân hoan chào đón Quý Cha, Quý Tu Sĩ cùng Quý khách đến dâng lễ tạ ơn. Chiều CN, lúc 5pm
- 2/ Thứ 3 đầu tháng, Thánh lễ và giờ Cầu Thánh Thể do Legio Mariae phụ trách. Kính mời ACE, đặc biệt các thành viên Legio.
- 3/ Thứ Tư đầu tháng, lễ 10am, có xức Dầu bệnh nhân. Mời ACE
- 4/ Thứ Năm đầu tháng, Cầu Thánh Thể và lần chuỗi, lúc 6pm
- 5/ Xin Anh Chị em đăng ký xe bus để dự tiệc Vinh Sơn Liêm ở Ban Tổ Chức, để tiện sắp xếp đưa đón.
- 6/ Thứ Sáu đầu tháng, giờ LCTX, lúc 3pm và Thánh Lễ long trọng Kính Thánh Tâm Chúa, lúc 6.30pm. Mời ACE đến với Thánh Tâm
- 7/ Legio Comitium, mời toàn thể hội viên (hoạt động & Tán trợ), đến tham dự buổi học hỏi về Lòng Tôn Sùng Đức Maria, được tổ chức ngày Thứ Bảy, 07/07 tại Trung Tâm VSL, lúc 10am. Kính mời ACE
- 8/ Trường Việt Ngữ thông báo hôm nay các em học sinh nghỉ học kỳ II, và trở lại khóa mới vào ngày 22/7.
- 9/ Cộng Đoàn chung tay góp sức giúp người nghèo tại Việt Nam, qua Quý Sơ tuần qua là \$1000. Cảm ơn Anh Chị Em
- 10/ Bắt đầu từ hôm nay (01/7), xin ACE hiệp thông trong chuỗi Mân Côi Sống (10 kinh), để cầu nguyện cho Đại hội Thánh mẫu Toàn Quốc, cho hòa bình quê hương và tôn kính các Thánh TĐVN. Thùng tiền dưới chân Mẹ sẽ dành ủng hộ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu.

NHỮNG THÁNH LỄ ĐÁNG NHỚ TRONG THÁNG BẢY

- 1/ Thứ Ba (03/7) : Thánh Tôma Tông Đồ lễ kính
 2/ Thứ Tư (25/7) : Thánh Giacobe Tông Đồ Lễ Kính
 3/ Thứ Năm (26/7) : Thánh Joachim và Anna lễ nhớ

Trong suốt Năm Thánh, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các thứ Ba hàng tuần, tại Cộng Đoàn chúng ta đều mừng Kính Các Thánh Tử Đạo, để tỏ lòng yêu mến, noi gương các Ngài, đặc biệt xin Ân Sủng, gìn giữ chở che của các Ngài.

Tin Mừng cho trẻ:

ONLY BELIEVE

Theme: With God, all things are possible.

Scripture: Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid; just believe." Mark 5:36

Cộng Đoàn, luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân, những người yêu mến đóng góp xây dựng CD

Đóng góp trong Tuần

24 – 06 - 2018

Lần 1 : \$ 2,906

Lần 2 : \$ 1,690

Đóng góp xây dựng : \$ 1,000

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

- Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ
 Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ
 : 11g30 sáng – Thánh Lễ
 : 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX
 : 05g00 chiều – Thánh Lễ
 Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)
 : 06g30 tối (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.

- Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.
 Giải tội : Trong giờ châu tối Thứ Năm hàng tuần.
 Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ
 Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am
 Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

Thừa tác viên

Lời Chúa và Thánh Thể:

CN: 01/07/2018

Thứ 7: O/B: Hạ Anh
 O/B : Trần Thị Oanh
 Trao MTC: O: Mai Thanh Hải

Chúa Nhật:

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể
 Trao MTC: O/B : Trần Thanh nho
 O /B : Lê Văn Văn
 - 11.30: O/B : Hồng Bạch Yến
 O/B : Lê Thùy
 Trao MTC - O/B : Quách Thị Sáng
 O/B: Vũ Văn Thịnh
 Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia
 Trao MTC: O/B : Quý Cha

THƯ MỤC VỤ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (tiếp)

Can đảm phi thường

-Sau một năm tù giam, Anrê Trọng vẫn cương quyết tuyên xưng đức Tin, các quan quyết định ngày xử là thứ bảy ngày 28.11.1835. Sáng hôm đó, ngài gặp lại người anh họ. Người anh họ hỏi Thánh nhân có muốn ăn gì không? Anrê Trọng trả lời: “Em muốn giữ chay để dọn mình tử đạo”, rồi nói tiếp: “Xin anh giúp đỡ mẹ em, chúng ta là anh em, mẹ em cũng sẽ yêu thương anh. Xin nhắn lời với mẹ em: Đừng lo gì cho em, cầu chúc mẹ mãi mãi thánh thiện và sẽ hài lòng vì con trai mình luôn trung thành với Chúa cho đến chết.”. Nhưng người anh họ chưa kịp về nhắn tin, bà mẹ của Anrê Trọng đã đến đón con và theo con đến tận đầu chợ An Hòa, nơi Anrê sẽ bị xử. Gặp con, bà chỉ nói một câu: “Bấy lâu nay xa nhà, thời gian ở tù, con có nợ nần gì ai không? Nếu có thì cho mẹ biết, mẹ sẽ trả thay con”. Khi được con cho biết là không vướng mắc gì với ai, bà tiếp tục đi sát bên con, bình tĩnh nói với con những lời đầy khích lệ. Đến nơi xử, khi quân lính tháo gông xiềng, Thánh Trọng đón lấy, đưa cho anh lính cạnh bên và căn dặn: “Xin nhờ anh đưa giùm cái này cho mẹ tôi, để bà làm kỷ niệm.”. Mẹ anh đứng gần bên nghe rõ, bà nhận lấy kỷ vật đó và chưa cho là đủ, bà còn muốn đón nhận chính thủ cấp của con mình nữa. Bà can đảm, bước ra xin viên quan chỉ huy trao thủ cấp con trai cho bà. Bọc trong vạt áo rồi ghim chặt vào lòng, bà vừa hôn vừa lập đi lập lại: “Ôi con trai yêu quý của mẹ, con nhớ cầu nguyện cho mẹ.”. Rồi bà đem về an táng trong nhà.

Các Thánh Tử Đạo coi thường đau đớn với lòng can đảm lạ lùng là vì các ngài trung thành với đức tin. Do đó, các ngài vui mừng được chết vì Chúa Kitô. Các ngài đã chết dưới ngọn đao phủ là chết cho Chúa Kitô như chính Chúa Kitô đã chết cho các ngài. Các Thánh Tử Đạo hiên ngang vì đã đáng được chịu đau khổ cho Chúa Kitô. Các ngài chẳng màng chi đến việc nhân loại trao tặng huy chương, huân chương, chiến công. Các ngài chết tử đạo là chết vì Chúa Kitô, đơn thuần và tinh khiết, trong sáng và huyền diệu, can trường và khiêm nhu (x.Thiên Hùng Sĩ, trang 4). Chết vì Chúa Kitô là niềm hạnh phúc “*Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao*” (Mt 5,10-12; x.Lc 6,22). Chính trong ánh sáng của Chúa Kitô, Vị Tử Đạo tiên khởi mà chúng ta có thể nói về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bằng câu Phúc âm : “*Đầy tớ không lớn hơn chủ*” (Ga 15,20); “*Nếu chúng đã bách hại Thầy, chúng sẽ bách hại các con...Đầy Thầy sai các con như con chiên đi vào giữa sói rùng... Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con nơi toà án. Khi họ bắt bớ, các con đừng lo phải nói thế nào, vì không phải các con, nhưng Thánh Linh của Thầy sẽ nói trong các con... Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ.*” (Mt 10,16-25). Các Thánh Tử Đạo không tìm đến cái chết mà chỉ trung thành với đức tin cho dù phải chịu muôn vàn gian truân đau đớn. Các ngài tìm cách nên giống đời sống của Thầy Giêsu, nhất là giống cử chỉ yêu thương tốt cùng đã đưa Thầy đến cái chết. (còn tiếp)